

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๑ คน

ลาประชุม จำนวน - คน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีรชน ดวงมาเกิด	ประธานสภา ฯ	วีรชน ดวงมาเกิด	
๒	นายอนันต์ เนื่อนสกุล	รองประธานสภา ฯ	อนันต์ เนื่อนสกุล	
๓	นางดวงฤดี โพธิ์กลาง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	ดวงฤดี โพธิ์กลาง	
๔	น.ส.ประภาพร พรหมโสฬส	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ประภาพร พรหมโสฬส	
๕	นายอุทิศ मुखประดับ	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	อุทิศ मुखประดับ	
๖	นายสุพล ชูชาติ	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	สุพล ชูชาติ	
๗	นายจรรยา กองสกุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	จรรยา กองสกุล	
๘	นายศักดิ์ดา กองสกุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ศักดิ์ดา กองสกุล	
๙	นายไพรัตน์ วิชัยกุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	ไพรัตน์ วิชัยกุล	
๑๐	นางสาวชาลินี หลุมแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ชาลินี หลุมแก้ว	
๑๑	นายประนอม แทนวงษ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประนอม แทนวงษ์	
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑ คน				
๑	นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ	นายก ฯ	จักรพงษ์ หงษ์วิเศษ	
๒	นายธนากร ฉ่ำโสฬส	รองนายก ฯ	ธนากร ฉ่ำโสฬส	
๓	นางวรรณดา ดวงมาลา	รองนายก ฯ	วรรณดา ดวงมาลา	
๔	นางคินิตา กระพันธ์	เลขานุการนายก ฯ	คินิตา กระพันธ์	
๕	ส.ต.ท.เช็นต์ กะรัตน์	ปลัด ฯ	เช็นต์ กะรัตน์	เลขาสภา ฯ
๖	นายวินัย ทับอุดม	ผอ.กองช่าง	วินัย ทับอุดม	
๗	นางสำเนียง แก้วอำไพ	หน.สำนักปลัด	สำเนียง แก้วอำไพ	
๘	นายอนุชา จุกุล	ผอ.กองสวัสดิการ ฯ	อนุชา จุกุล	
๙	นางวารุณี สุวรรณลาส	ผอ.กองการศึกษา ฯ	วารุณี สุวรรณลาส	
๑๐	นายเอกชัย ชันธจันทร์	นักวิเคราะห์ ฯ	เอกชัย ชันธจันทร์	
๑๑	นายนิคม เสาวพันธ์	นายช่างโยธา	นิคม เสาวพันธ์	

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानนครบองค์ประชุมแล้ว เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ สมัยสามัญที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

นายเอกชัย ชันธจันทร์ (นักวิเคราะห์ ๓) : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ในสมัยประชุมนี้ผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติรายงานผล การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สภาฯ ทราบ (ตามเอกสารแนบท้ายและภาพประกอบ)

ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ผู้บริหารเสนอ

นายวีรชน ดวงมาเกิด (ประธานฯ) : ตามที่นักวิเคราะห์ ๓ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น เอกสารและภาพโครงการต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบแล้วนั้น สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าวขอเรียนเชิญครับ

นายไพรัตน์ วิชัยกุล (ส.อบต.ม.๘) : ตามที่ผู้บริหารดำเนินโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือจากเงิน สะสมที่ผ่านมา บางบริษัทที่ดำเนินการโครงการก่อสร้าง สมาชิกฯ ในพื้นที่ได้แนะนำหรือชี้แนะ แต่ผู้รับจ้างไม่ฟังและไม่ปฏิบัติตาม และงานดูแล้วไม่ได้คุณภาพ ผมอยากหาแนวทางในการ ควบคุมตรวจสอบการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ ขอฝากผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ

นายวีรชน ดวงมาเกิด (ประธานสภาฯ) : โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.๑๐ บ้านหนองหมึกก็เช่นกันครับ ผมได้คุยกับผู้รับจ้างว่า บริเวณบางจุดตรงนั้นต้องมีบ่อพัก และผู้รับจ้างรับปากว่าจะดำเนินการให้ แต่ไม่ได้ดำเนินการ ให้ขอฝากผู้บริหารหาแนวทางแก้ไขด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ คัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกฯ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน สปสช.

นายวีรชน ดวงมาเกิด (ประธานสภาฯ) : ตามคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान นครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันที่มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง) และได้รับการประสานจากผู้ที่ได้รับผิดชอบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคก วาน ให้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กองทุน สปสช. จำนวน ๒ คน ขอให้สมาชิกฯ ได้ร่วมกันพิจารณา

ที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเลือก ๑) นายวีระชน ดวงมาเกิด ส.อบต.ม.๑๐/ประธานสภา และ ๒) นางดวงฤดี โพธิ์กลาง ส.อบต.ม.๑ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน สปสช.

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

น.ส.ประภาพร พรหมโสฬส : ๑) ขอสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสะพานข้ามคลองส่งน้ำบริเวณบ้านผู้ช่วยสวัสดิ์ (ส.อบต.ม.๒) สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่

๒) ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาซ่อมแซมถนนทางไปทุ่งกะปือกด้วย เส้นทางชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมการเดินทางสัญจรลำบากมาก

นายไพรัตน์ วิชัยกุล : ถนนที่ผมเคยทำหนังสือมายัง อบต. เสนอให้ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมให้มัน ซึ่งในช่วง นั้นเป็นช่วงฤดูฝนไม่เหมาะที่จะดำเนินการ ก็ขอให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการให้ด้วย

นายประนอม แทนวงษ์ : ขอขอบคุณผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคมและพนักงานทุกๆ ท่านที่ช่วยกันดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิการ ผู้ยากไร้ ม.๑๑ บ้านหนองถนน

นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ : ๑) โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ผ่านมา บางครั้งไม่มีแบบผมก็ร้องขอให้เขาดำเนินการ ให้ โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.๑๐ บ้านหนองหมี ในแบบไม่มีบ่อพักและได้ร้องขอให้เขา ดำเนินการ แต่เขาไม่ดำเนินการให้มันเป็นสิทธิของเขา ปัญหาที่เกิดอาจเกิดช่วงนั้นเป็นช่วง รอยต่อช่างคนเดิมที่มีการย้ายสับเปลี่ยนกันการดำเนินการอาจผิดพลาด ผมจะพิจารณาหาแนว ทางแก้ไขให้ครับ

๒) ตามที่สมาชิก ม.๘ ท่านไพรัตน์ วิชัยกุล สอบถามเรื่องที่ผมเสนอให้ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มัน หลังจากปิดบัญชีตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วผมจะดำเนินการ ให้ครับ

๓) การปรับปรุงซ่อมแซมสะพานตามที่สมาชิก ม.๒ น.ส.ประภาพร พรหมโสฬส เสนอ นั้น เป็นความรับผิดชอบของชลประทานครับ

๔) ถนนเส้นไปทุ่งกะปือก ผมจะดำเนินการครับ

นายวีระชน ดวงมาเกิด : สมาชิก ๆ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมครับ (ประธานสภา ฯ)

ปิดประชุม : เวลา ๑๑.๓๐ น.

ส.ต.ท. เซ็นต์ กะรัตน์ ผู้จดรายงานการประชุม

(เซ็นต์ กะรัตน์)

ปลัด ฯ/เลขาสภา ฯ

ประภาพร พรหมโสฬส ผู้จดรายงานการประชุม
(น.ส.ประภาพร พรหมโสฬส)

ส. อบต.ม. ๒

ศักดิ์ดา กองสกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ดา กองสกุล)

ส.อบต.ม. ๗

สุพล ชูชาติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุพล ชูชาติ)

ส.อบต. ม. ๕

วีระชน ดวงมาเกิด ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวีระชน ดวงมาเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน